

การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ  
(Systematic Country Diagnostic – SCD)

**ยุทธศาสตร์ของกลุ่มธนาคารโลกคืออะไร?**

เมื่อปี พ.ศ. 2556 กลุ่มธนาคารโลกได้มีมติที่จะปรับยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายสำคัญ 2 ประการ คือ

1. เพื่อลดความยากจนขั้นรุนแรง โดยมีเป้าหมายที่จะลดจำนวนประชากรที่มีรายได้น้อยกว่า 68 บาทต่อวัน ให้เหลือเพียงร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรโลกภายในปี พ.ศ. 2573
2. เพื่อส่งเสริมการกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยทำให้ประชากรร้อยละ 40 ของประชากรในแต่ละประเทศ ที่มีรายได้น้อยที่สุดนั้น มีรายได้เพิ่มขึ้น

กลุ่มธนาคารโลกมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศต่างๆ ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวอย่างยั่งยืน

**การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (SCD) คืออะไร?**

รายงานการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ (SCD) ดำเนินการโดยกลุ่มธนาคารโลกเพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ ในส่วนของประเทศไทย ธนาคารโลกจะดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ อย่างใกล้ชิด การศึกษานี้จะดำเนินการอย่างเป็นระบบและนำหลักฐานเชิงประจักษ์มาจัดลำดับความสำคัญในการลดความยากจนและกระจายความมั่งคั่งและโอกาสอย่างทั่วถึงของประเทศ โดยผลการศึกษาระบุและจัดลำดับความสำคัญของโอกาส ข้อจำกัด และความท้าทายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ การศึกษาวิเคราะห์ของรายงานจะเปิดกว้าง ไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตและด้านต่างๆ เฉพาะที่ธนาคารโลกกำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

**ประเทศใดบ้างที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบไปแล้ว?**

กลุ่มธนาคารโลกใช้การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบมาเป็นแนวทางในการทบทวนการดำเนินโครงการต่างๆ ของกลุ่มธนาคารโลกในแต่ละประเทศ โดยได้รับการอนุมัติจากคณะผู้บริหารกลุ่มธนาคารโลกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกต่างๆ ทั้งนี้ นับตั้งแต่มีการอนุมัติจนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมามี 51 ประเทศทั่วโลกที่ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ดังกล่าว ทั้งที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ หรือบางประเทศก็ได้มีการวิเคราะห์เสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้ว

**ใครบ้างที่จะได้มีส่วนร่วม?**

ขณะนี้ ทางธนาคารโลกได้จัดทำแผนการประชุมหารือกับผู้มีส่วนร่วมขึ้นทั้งใน กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี และสงขลา การจัดการประชุมดังกล่าว แต่ละครั้งจะเชิญผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาสังคม และนักวิชาการให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม

## ความคิดเห็นจากการประชุมหารือที่จะจัดขึ้นนี้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างไร

ในการประชุมหารือเพื่อการศึกษาจะมีการตั้งคำถามในเชิงลึกที่เกี่ยวกับลำดับความสำคัญในการพัฒนาของประเทศไทยกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้อเสนอจากการประชุมฯ แต่ครั้งจะนำไปรวบรวมอยู่ในรายงานเอกสารการประชุมจะเผยแพร่ให้สาธารณชนในเว็บไซต์ของธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทยหลังจบการประชุมทุกครั้ง

## ใครบ้างที่จะได้อ่านรายงานนี้?

ทุกท่านสามารถอ่านรายงานฉบับสมบูรณ์ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารโลก สำนักงานประเทศไทย ธนาคารโลกหวังว่าผลการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์แก่รัฐบาลไทยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน เช่นเดียวกัน